
BORGARRÁÐ 15. ágúst 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um heimild 
P-korthafa til að keyra á göngugötum - R19070069

Er hafinn undirbúningur innleiðingar nýrrar löggjafar sem taka á gildi um næstu 
áramót og sem  kveða á um að heimila handhöfum P-korta fyrir hreyfihamlaða að 
keyra á vélknúnum ökutækjum í göngugötum og leggja þar?


